

## NĂM 2012

### THÁNG 02

*Ngày 07 tháng 02 năm 2012*

#### **KHAI GIẢNG LỚP CÁN BỘ NGUỒN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2016**

Sáng 07 tháng 02 năm 2012, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức khai giảng lớp cán bộ tham gia Đề án "*Đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2016*".

Đề án "*Đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2016*" được triển khai nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh. Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nội dung và tổ chức thực hiện.

Theo quy định của Đề án, cán bộ trong thời gian đi học theo chương trình của Đề án được giữ nguyên chức vụ, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có); được nâng lương theo chế độ hiện hành, khi học xong trở về vị trí công tác, nếu đủ chuẩn được bổ sung quy hoạch và được điều động luân chuyển giữ các chức vụ phù hợp.

Lớp học có tổng số 98 học viên; được xét chọn và thi tuyển từ 250 người, từ nguồn cán bộ đang công tác tại 27/27

huyện, thị, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Đề án là khâu đột phá, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong tương lai, gồm những người có kiến thức về quản lý, có trình độ học vấn và năng lực chuyên môn, có kiến thức thực tế, đặc biệt là có trình độ tiếng Anh đủ chuẩn để giao tiếp với người nước ngoài, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

*Ngày 09 tháng 02 năm 2012*

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH  
CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG  
SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP**

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “*Ban hành quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở mầm non, phổ thông tư thục*”; căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “*Chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập*”, ngày 09 tháng 2 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 402/2012/QĐ-UBND về việc “*Chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập*”.

Quyết định nêu rõ: Chuyển đổi 525 trường mầm non bán công trong toàn tỉnh sang trường mầm non công lập, thời gian có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

*Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 02 năm 2012*

**CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM  
NGÀY BÁC HỒ LẦN ĐẦU TIÊN VỀ THĂM THANH HÓA  
(20/02/1947 - 20/02/2012)**

*Ngày 16 tháng 02, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy".*

Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy" được phát động từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012. Do làm tốt công tác chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền kịp thời, nên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. 100% các đơn vị cấp huyện thành lập Ban Giám khảo chấm, chọn các bài thi xuất sắc gửi tham gia cấp tỉnh. Sau hơn 2 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã nhận được 662.633 bài dự thi của cá nhân và tập thể (trong đó có trên 70% số bài dự thi là của đoàn viên, thanh, thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Số còn lại là của tầng lớp nhân dân như: Cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, doanh nhân, người lao động). Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 11 giải Ba, 30 giải Khuyến khích cho cá nhân; 01 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho tập thể.

*Sáng ngày 17 tháng 02, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "65 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy".*

Hội thảo khoa học đã nhận được 34 tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở. Các tham luận thể hiện khá toàn diện về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất các lĩnh vực: chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh..., đánh giá những thành tích, hạn chế, yếu kém và đề xuất các giải pháp thực hiện lời dạy của Người để xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.

*Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 02 năm 2012*

### **CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 02 năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Ngày 19 tháng 02, Chủ tịch nước đã thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh; thăm và tặng quà cán bộ, công nhân trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt năm 2011, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng Thanh Hóa vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 12,3%. Tuy nhiên, để Thanh Hóa có bước chuyển mạnh hơn trong năm 2012, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành; cần chú ý triển khai thực hiện

tốt Nghị quyết Trung ương III (khóa XI) về tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... Bên cạnh đó, cần chú ý củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*".

Sáng ngày 20 tháng 02, Chủ tịch nước đến thăm, dâng hương tại Khu di tích tưởng niệm tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn - nơi Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (ngày 20 tháng 2 năm 1947). Sau đó, Chủ tịch nước đã dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2012) và phát động phong trào thi đua "*Chung sức xây dựng nông thôn mới*", xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

***Ngày 20 tháng 02 năm 2012***

**KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 65 NĂM  
NGÀY BÁC HỒ LẦN ĐẦU TIÊN VỀ THĂM THANH HÓA**

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm tỉnh Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2012), phát động phong trào thi đua "*Chung sức xây dựng nông thôn mới*", xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu các tỉnh bạn và Ban Liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại các tỉnh, thành trong cả nước; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, cùng 300 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn ôn lại sự kiện lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (ngày 20 tháng 02 năm 1947), những lời dạy ân cần của Bác, những chiến công, thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong 65 năm qua và hướng phấn đấu trong thời kỳ cách mạng mới để đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong 65 năm làm theo lời Bác Hồ

dạy. Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa sẽ nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh tiên tiến vào năm 2020; xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn, tiếp tục có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi Lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Chung sức Xây dựng nông thôn mới”, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

*Ngày 29 tháng 02 năm 2012*

### **BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, ngày 29 tháng 02 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về “*Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015*”.

Chỉ thị nhấn mạnh:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng xã, làng, thôn, bản “kiểu mẫu” theo tiêu chí Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ

tinh đến cơ sở, với quyết tâm chính trị cao, nhằm tạo bước đột phá trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2015.

- Phần đầu hằng năm bình quân mỗi xã có thêm 03 tiêu chí, để đến năm 2015, có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình, nhưng phải kiên quyết chỉ đạo để đạt mục tiêu của từng giai đoạn; cần tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ngại khó, cầu toàn, chờ có đủ điều kiện mới tiến hành xây dựng nông thôn mới, mà phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương để có bước đi và cách làm phù hợp, theo hướng: ưu tiên hoàn chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới, khẳng định rõ quy hoạch khu trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, trên cơ sở đó huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

### **THÁNG 3**

*Ngày 12 tháng 3 năm 2012*

#### **BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ**

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về *“Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”*.



Nghị quyết nhấn mạnh: Đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm về chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, có sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, mỗi nhiệm kỳ có thể đổi mới 30% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và yêu cầu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến, làm tiền đề để xây dựng tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ dạy.

Mục tiêu cụ thể từng nhiệm kỳ:

*1. Đến Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020:*

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh: phải có bằng đại học về chuyên môn (trong đó 40% trở lên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ); lý luận chính trị cao cấp trở lên; có trình độ ngoại ngữ C trở lên (một số đồng chí thông thạo ngoại ngữ có thể làm việc với người nước ngoài). Cán bộ nữ trên 15%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trên 15%. Tuổi bình quân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dưới 48, người dân tộc thiểu số 15%. Trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện: phải có bằng đại học (trong đó 20% trở lên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ); lý luận chính trị cao cấp (miền xuôi và miền núi thấp), trung cấp trở lên (miền núi cao); có trình độ ngoại ngữ B hoặc tương đương trở lên; nữ trên 15%; cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) trên 15%, tuổi bình quân cấp ủy huyện dưới 46, cơ cấu cán bộ người các dân tộc phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy các huyện miền núi phải có cán bộ là người dân tộc Kinh.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã: 100% đạt chuẩn về văn hóa, chuyên môn, chính trị, trong đó có 40% cán bộ ở miền xuôi và miền núi thấp, 10% cán bộ ở miền núi cao trở lên có bằng đại học chuyên môn; nữ trên 15%; cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) trên 20%, tuổi bình quân cấp ủy dưới 43.

*2. Đến Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025:*

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh: phải có bằng đại học về chuyên môn (trong đó có 70% trở lên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ); lý luận chính trị cao cấp trở lên; mỗi sở, ngành ít nhất có một lãnh đạo thành thạo một ngoại ngữ thông dụng để làm việc độc lập với người nước ngoài. Cán bộ nữ trên 15%; các ngành có nhiều cán bộ, công chức, viên chức là nữ, trong lãnh đạo ngành phải có cán bộ nữ. Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trên 20%. Tuổi bình quân trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dưới 45, người dân tộc thiểu số khoảng 20%. Trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải có cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, ít nhất phải có một cán bộ lãnh đạo dưới 40 tuổi, đảm bảo 3 độ tuổi và có cơ cấu người dân tộc thiểu số.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện: phải có bằng đại học (trong đó có 30% trở lên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ); lý luận chính trị cao cấp trở lên; có trình độ ngoại ngữ C hoặc tương đương trở lên. Cán bộ nữ trên 15%; cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) trên 20%. Tuổi bình quân cấp ủy huyện dưới 43, cơ cấu cán bộ người các dân tộc phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy các huyện miền núi phải có cán bộ là người dân tộc Kinh.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã: Cơ bản có trình độ đại học về chuyên môn, có bằng trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ nữ trên 15%; cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) khoảng 30%, tuổi bình quân cấp ủy dưới 40.

Một số giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn mới.

2. Vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quy định của Trung ương, từng bước đổi mới nội dung, cách làm trong các khâu của công tác cán bộ: Về đánh giá cán bộ; Đổi mới nội dung và phương pháp quy hoạch cán bộ...

3. Xác định rõ trách nhiệm của cấp trên trực tiếp, của người đứng đầu và của tập thể lãnh đạo.

4. Xây dựng tổ chức và con người làm công tác cán bộ; phòng chống tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

5. Xác định khâu đột phá trong công tác cán bộ, công tác cán bộ phải được triển khai một cách đồng bộ ở tất cả các khâu trong đó xác định hai khâu đột phá là: Đánh giá cán bộ và điều động, luân chuyển cán bộ.

*Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2012*

### **ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH HỦA PHẤN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2011 - 2015, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2012, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Ngày 29 tháng 3, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hòa Phấn, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và Khu Văn hóa - tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Thanh Hóa; Hội đàm và ký thỏa thuận hợp tác năm 2012.

Chiều 29 tháng 02, Đoàn đại biểu chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn đã đến thăm và ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế - xã hội, giai đoạn 2012 - 2014 với Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

*Ngày 29 tháng 3 năm 2012*

**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  
VỀ THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN SƠ THẨM  
KHU VỰC THANH HÓA**

Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 17-KL/TU về "*Thành lập Tòa án nhân dân Sơ thẩm khu vực tỉnh Thanh Hóa*". Nội dung như sau:

Thành lập 15 Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực tỉnh Thanh Hóa, gồm: Tòa án khu vực I đặt tại thành phố Thanh Hóa; Tòa án khu vực II đặt tại huyện Quảng Xương; Tòa án khu vực III đặt tại thị xã Bỉm Sơn; Tòa án khu vực IV đặt tại huyện Hà Trung; Tòa án khu vực V đặt tại huyện Hoằng Hóa; Tòa án khu vực VI đặt tại huyện Tĩnh Gia; Tòa án khu vực VII đặt tại huyện Thọ Xuân; Tòa án khu vực VIII đặt tại huyện Triệu Sơn; Tòa án khu vực IX đặt tại huyện Yên Định; Tòa án khu vực X đặt tại huyện Thạch Thành; Tòa án khu vực XI đặt tại huyện Cẩm Thủy; Tòa án khu vực XII đặt tại huyện Ngọc Lặc; Tòa án khu vực XIII đặt tại huyện Như Xuân; Tòa án khu

vực XIV đặt tại huyện Quan Hóa; Tòa án khu vực XV đặt tại huyện Mường Lát.

Để thực hiện tốt chủ trương trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp của tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa báo cáo và đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bố trí chức danh Chánh án các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực không phải là người địa phương nơi các Tòa án khu vực và Viện Kiểm sát khu vực phụ trách.

### **KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THÀNH LẬP QUỸ BẢO ĐẢM XÃ HỘI VỀ LƯƠNG THỰC**

Tại phiên họp ngày 24 tháng 3 năm 2012, sau khi nghe báo cáo tình hình đời sống của nhân dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và nhận định: Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, do địa hình, thời tiết khí hậu của tỉnh ta không thuận lợi, thường xuyên phải gánh chịu hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, nên đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng miền núi, dân tộc, vùng bãi ngang, ven biển hằng năm vẫn xảy ra tình trạng thiếu đói cục bộ trong thời kỳ giáp hạt.

Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, nhất là trong thời kỳ giáp hạt hoặc khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra, ngày 29 tháng 3 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 18-KL/TU về "*Thành lập Quỹ bảo đảm xã hội về lương thực*". Nội dung như sau:

1. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người nghèo tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, vùng khó khăn cố gắng vươn lên để có thể tự túc được lương thực, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

2. Lập "Quỹ bảo đảm xã hội về lương thực" trên địa bàn tỉnh, để chủ động hỗ trợ lương thực cho nhân dân vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển mỗi khi giáp hạt hoặc khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Việc lập, quản lý, sử dụng quỹ phải theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Các huyện, thị xã, thành phố được để lại 50% số quỹ ủng hộ trên địa bàn để chủ động hỗ trợ kịp thời các hộ thiếu đói tại địa phương, 50% còn lại nộp về tỉnh để điều phối chung.

*Ngày 30 tháng 3 năm 2012*

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỊ QUYẾT  
VỀ DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2012**

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về "*Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012*".

Nghị quyết chỉ rõ:

- Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói chung và cuộc diễn tập khu vực phòng thủ nói riêng;

- Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng vũ trang và vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong tác chiến khu vực phòng thủ; làm cơ sở bổ sung văn kiện, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

## **ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH XIÊNG KHOẢNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Xiêng Khoảng đã Hội đàm và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đến năm 2013 để nâng cấp quan hệ lên mức toàn diện, lâu dài theo tinh thần hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Trong thời gian tại Thanh Hóa, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng đã thăm trại chăn nuôi ở xã Đông Hải,

thành phố Thanh Hóa; thăm Nhà máy sản xuất Chíp điện tử tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga và Khu kinh tế Nghi Sơn.

## **THÁNG 4**

*Ngày 03 tháng 4 năm 2012*

### **ĐẠI HỘI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017**

Ngày 03 tháng 4 năm 2012, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng đổi mới phương thức hoạt động; tổ chức Hội không ngừng củng cố và mở rộng, phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội đối với hoạt động nhân đạo. Các phong trào do Hội phát động như “Tết vì người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam”, “Hũ gạo tình thương”, “Áo ấm tình thương”, “Hiến máu tình nguyện”, “Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam”, “Giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo”, “Ủng hộ nạn nhân thiên tai”,... ngày càng phát triển, đi vào cuộc sống, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực. Những năm qua, các cấp hội Chữ thập đỏ đã quyên góp hàng hóa và tiền mặt trị giá hơn 120 tỷ đồng; kịp thời cứu trợ, giúp



đỡ cho hơn 412.000 lượt người là nạn nhân thiên tai, tai nạn rủi ro và các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2012 - 2017 là: tiếp tục tăng cường củng cố các tổ chức cơ sở Hội, tập trung ở các trường học; tổ chức thực hiện tốt các phong trào hoạt động nhân đạo: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”... , tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ Chữ thập đỏ: Quỹ Nhân đạo, Quỹ “Bảo trợ nạn nhân da cam”, Quỹ cứu trợ khẩn cấp; phấn đấu Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động quỹ đạt trên 300 triệu/năm, các huyện, thị, thành hội đạt từ 50 triệu/năm trở lên, hội cơ sở hằng năm xây dựng quỹ đạt từ 20 triệu đồng trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 45 đồng chí; đồng chí Trịnh Thị Tiếp được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

*Ngày 28 tháng 4 năm 2012*

**ĐỒNG CHÍ TÔ HUY RÚA  
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG  
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA**

Chiều 28 tháng 4 năm 2012, đồng chí Tô Huy Rúa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất, kiến nghị với đồng chí Tô Huy Rứa có ý kiến đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đối với Dự án Lộ hóa dầu Nghi Sơn; cho phép Thanh Hóa sử dụng một phần sân bay Sao Vàng để khai thác vận tải dân dụng; bố trí vốn để tiếp tục triển khai dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn từ Dốc Xây đến đầu tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa; phê duyệt Quy hoạch Khu di tích Thành nhà Hồ; Khu di tích Hàm Rồng và quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh, cho phép Thanh Hóa được phối hợp với Đại học Y Hà Nội thành lập phân hiệu ở Thanh Hóa.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa phải xây dựng niềm tin để tiếp tục phấn đấu. Đồng chí nhấn mạnh: càng khó khăn, càng phải đồng thuận, đoàn kết, năng động, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên. Về vấn đề thu hút đầu tư, đồng chí lưu ý tỉnh cần phải làm cho các nhà đầu tư thấy được sự hấp dẫn của địa bàn Thanh Hóa, thấy được lợi ích khi đầu tư vào Thanh Hóa thì sẽ có nhiều nhà đầu tư đến với Thanh Hóa. Về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận, có ý kiến với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định.

## **LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THỊ XÃ SẦM SƠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III**

Tối ngày 28 tháng 4 năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sầm Sơn đã long trọng tổ chức Lễ công bố

Quyết định công nhận thị xã Sầm Sơn là Đô thị loại III (theo Quyết định số 378/QĐ-BXD, ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ Xây dựng).

Dự lễ có các đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Cao Lại Quang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo quần chúng nhân dân và du khách.

Sau hơn 30 năm, kể từ ngày thành lập (1981 - 2012), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sầm Sơn luôn đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong những năm qua, diện mạo đô thị Sầm Sơn đã được đổi thay cơ bản với hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, điện chiếu sáng, các công trình kiến trúc, văn hóa lịch sử, khuôn viên đô thị được đầu tư xây dựng khang trang...

Sầm Sơn được công nhận là Đô thị loại III là một thành công lớn, mở ra một chặng đường mới có nhiều thuận lợi, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp, lịch sử hào hùng của quê hương Thanh Hóa.

## THÁNG 5

*Ngày 02 tháng 5 năm 2012*

### **KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN**

Ngày 02 tháng 5 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 22-KL/TU về *thực hiện chính sách thu hút người có trình độ đại học chính quy trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn*. Nội dung như sau:

1. Đây là chính sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, tạo bước đột phá trong công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút người có trình độ đại học chính quy trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn để đến hết năm 2013, tuyển dụng khoảng 2.000 cán bộ có trình độ đại học chính quy trở lên về công tác tại các xã, phường, thị trấn, trong đó ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại các huyện miền núi.

*Ngày 18 tháng 5 năm 2012*

**TRAO THƯỞNG CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN  
CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI KỲ THI OLIMPIC  
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Sáng 18 tháng 5 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải Kỳ thi Olympic Châu Á - Thái Bình Dương và các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2011 - 2012.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở tỉnh ta tiếp tục đạt được thành tích quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Từ năm 2007 đến giữa 2012, Thanh Hóa có 307 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa, trong đó có 9 giải Nhất, 104 giải Nhì, 119 giải Ba và 75 giải Khuyến khích. Trong 5 năm (2007 - 2012), Thanh Hóa liên tục có học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực, mang về cho quê hương, đất nước 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh có 65 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa; đặc biệt có 2 học sinh trường Phổ thông trung học chuyên Lam Sơn được tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, em Lê Huy Quang đã đạt giải Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương; có 2 học sinh dự thi môn điền kinh tại Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Singapore đã đạt 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.

*Ngày 21 tháng 5 năm 2012*

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG  
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI,  
BẢO HIỂM Y TẾ**

Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về “*Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế*”.

Chỉ thị yêu cầu:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

2. Rà soát, thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn để xác định chính xác số đối tượng thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đầy đủ đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại các đơn vị; xử lý nghiêm các sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

5. Tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác khám chữa bệnh và quản lý Bảo hiểm y tế; tạo điều kiện cho công tác xã hội hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

*Ngày 31 tháng 5 năm 2012*

## **CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MÔNG**

Ngày 31 tháng 5 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đánh giá kết quả xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông.

*Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:* Trước năm 2005, tổ chức và hoạt động của các cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn yếu và lúng túng. Đảng viên là người dân tộc Mông mới có 155 người, còn 18 bản ở Mường Lát chưa có đảng viên; 8 bản ở Mường Lát và 1 bản ở Quan Sơn chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ, phải sinh hoạt chi bộ ghép. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên cơ sở thấp. Triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TU, ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển đảng viên và chi bộ đảng ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa từ năm 2010 - 2013" và Đề án số 2023-ĐA/BTCTU, ngày 28 tháng 3 năm 2010 về "Phát triển đảng viên và chi bộ ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa đến năm 2013" của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bằng nhiều hình thức như: thành lập các chi bộ đảng trên cơ sở điều động sỹ quan biên phòng, đảng viên là giáo viên, đảng viên từ các chi bộ khác đến những nơi chưa có đảng viên để thành lập chi bộ lâm thời; xây dựng các chi hội phụ nữ, nông dân, chi đoàn thanh niên, tổ chức các phong trào tạo nguồn mở các lớp cảm tình Đảng, cử người bồi dưỡng, thẩm tra giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng. Kết quả: từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2012 đã kết nạp được 227 đảng viên mới là người dân tộc Mông vào Đảng. Riêng huyện

Mường Lát, năm 2011 kết nạp được 53 đảng viên, nâng tổng số đảng viên là người Mông lên 382 người, trong đó có 28 đảng viên ở các bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; xóa được 8 bản trắng đảng viên; thành lập thêm được 6 chi bộ, xóa bản trắng không có đảng viên ở đồng bào Mông.

Các cấp ủy đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chính quyền cơ sở đã từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đổi mới công tác chỉ đạo, giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn cơ sở. Đến cuối tháng 5 năm 2012, tất cả các bản Mông đã thành lập được Ban Mặt trận, chi đoàn, chi hội. Một số chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân bước đầu đã tổ chức được sinh hoạt, hướng dẫn đoàn viên, hội viên biết cách tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề ở các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế trang trại, nghề rừng, chăn nuôi, chế biến nông - lâm sản, dệt thổ cẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo và đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.

*Về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ và xây dựng người có uy tín ở các thôn bản vùng đồng bào dân tộc Mông: Số lượng cán bộ công chức, viên chức người dân tộc Mông tham gia hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có 78 người. Trong đó, cấp tỉnh có 4 người (là công chức); cấp huyện có 44 người (trong đó, cán bộ lãnh đạo quản lý có 3 người, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 3 người, Thường vụ Huyện ủy có 2 người); cấp xã có 30 người (trong đó, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 20 người, Thường trực Đảng ủy có 3 người,*



Hội đồng nhân dân có 4 người, Ủy ban nhân dân có 3 người). Tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số năm 2010 chiếm 75,6%, tăng 11,6% so với năm 2005, trong đó người dân tộc Mông chiếm 3,5%, tăng 0,5% so với năm 2005. Đa số cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy và có nhiều cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **THÁNG 6**

*Ngày 16 tháng 6 năm 2012*

### **LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN THÀNH NHÀ HỒ LÀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI**

Tối ngày 16 tháng 6 năm 2012, tại huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Thành nhà Hồ là Di sản Văn hóa thế giới do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố; đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và

Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), các đoàn ngoại giao và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Thành nhà Hồ<sup>(1)</sup> - một công trình quân sự, kiến trúc độc đáo được nhân dân gìn giữ, bảo tồn hơn 600 năm qua mang giá trị nổi bật toàn cầu, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới là niềm vui, niềm tự hào của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân cả nước. Thành nhà Hồ cùng với các di sản khác được thế giới công nhận đã tô đậm thêm nền văn hóa hàng ngàn năm hết sức phong phú của dân tộc Việt Nam, góp phần để bạn bè thế giới hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, mở ra triển vọng, cơ hội phát triển du lịch, nghiên cứu văn hóa. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng các cơ quan hữu quan bảo tồn, phát huy giá trị di sản theo Luật Di sản Văn hóa của Việt Nam, Công ước quốc tế về bảo vệ Di sản Văn hóa -

---

<sup>(1)</sup> Thành nhà Hồ được xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, là kinh đô của nước Đại Việt, vương triều Trần (1388 - 1400) và kinh đô nước Đại Ngu dưới vương triều Hồ (1400 - 1407). Thành nhà Hồ là một công trình có giá trị nổi bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là một pháo đài quân sự. Được xây dựng theo quy chuẩn vương thành kiểu Trung Hoa, Thành nhà Hồ được thể hiện hoàn hảo như là biểu tượng của vương quyền kết hợp với thần quyền, thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên. Di sản là một công trình kỳ vĩ bởi kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng đá lớn và sự kết hợp các truyền thống xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt Nam, khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong thời kì cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV. Nhờ kỹ thuật xây dựng độc đáo, sử dụng các vật liệu bền vững, đặc biệt là các khối đá lớn, Thành nhà Hồ được bảo tồn rất tốt trong cảnh quan thiên nhiên còn hầu như nguyên vẹn. Đây là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất cảnh quan và quy mô kiến trúc ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Trải qua hơn 6 thế kỷ, Di sản Thành nhà Hồ trường tồn như một nhân chứng bất diệt cho một thời kỳ lịch sử sôi động, bi hùng và những bài học lịch sử nhân văn vô cùng sâu sắc...

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Thành nhà Hồ được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa của nhân loại.

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thành nhà Hồ được xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt.

thiên nhiên thế giới; đồng thời nghiên cứu làm rõ thêm giá trị của các công trình, hiện vật còn nằm trong lòng đất.

Tại buổi Lễ, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO, Eric Falt và Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Katherine Mueller-Marin đã trao Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ cho chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 05 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo "*Phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ*". Hội thảo đã nhận được 50 bài tham luận, tập trung 3 nhóm vấn đề chính: Giá trị nổi bật của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ; giải pháp phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới; kinh nghiệm phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới với các tỉnh bạn. Ngoài mục đích giới thiệu, quảng bá về Thành nhà Hồ, Hội thảo còn là cầu nối cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

*Ngày 30 tháng 6 năm 2012*

**TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI,  
PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ  
TẬP THỂ**

Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về "*Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể*", kết quả như sau:

*Về số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã:* Đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, toàn tỉnh có 26.384 tổ hợp tác, tăng 27% so với năm 2002; giai đoạn 2002 - 2011 có 515 Hợp tác xã được chuyển đổi, 661 Hợp tác xã thành lập mới và 283 Hợp tác xã giải thể.

*Về chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực:* Thực hiện chương trình đào tạo 3 chức danh của Hợp tác xã, đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho trên 1.400 lượt cán bộ quản lý Hợp tác xã. Các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư đã tổ chức trên 100 lớp về bồi dưỡng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho các Hợp tác xã; xây dựng 2 Trung tâm kỹ thuật cây trồng và chăn nuôi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

*Chính sách đất đai:* Công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được thực hiện. Một số địa phương đã làm tốt công tác dồn điền, dồn thửa, tiêu biểu như huyện Yên Định.

*Chính sách tài chính:* Thực hiện chủ trương xóa nợ tồn đọng cho các Hợp tác xã nông nghiệp của Chính phủ, đã giải quyết được 2 đợt xóa nợ cho các Hợp tác xã với tổng số tiền 14,4 tỷ đồng (bằng 64%).

*Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ:* Trong những năm qua, tỉnh đã hỗ trợ các Hợp tác xã thông qua việc triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại các địa phương, trạm, trại và Hợp tác xã nông nghiệp về sản xuất giống lúa có năng suất cao; du nhập, tuyển chọn các giống tốt ở một số loại cây trồng; ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, lai tạo giống có năng suất, chất lượng cao trong chăn nuôi,...

*Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường:* Ngoài việc tổ chức thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng và Quyết định số

63/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về chính sách khuyến khích xuất khẩu, một số nhà máy đã ký hợp đồng với các Hợp tác xã để đầu tư ứng trước vật tư, tiền vốn, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, như các Hợp tác xã vùng mía Lam Sơn, vùng nguyên liệu sắn, dứa..., góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người lao động ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

*Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng:* Giai đoạn 2002 - 2011, đã hỗ trợ xây dựng trên 450 công trình, hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa hơn 4.000km kênh mương, với số vốn hỗ trợ hơn 390 tỷ đồng...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), kinh tế tập thể của tỉnh có bước phát triển nhanh hơn, ổn định và vững chắc hơn; các chỉ số về kinh tế hợp tác đều tăng so với trước khi có nghị quyết, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

## **THÁNG 7**

*Ngày 10 tháng 7 năm 2012*

### **KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA**

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 506-KL/TU về việc “Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa”. Nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành lập “Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa”, với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động, thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong nước và nước ngoài; dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với tổ chức, doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.

2. Về tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Về biên chế: giao cho Trung tâm 20 chỉ tiêu biên chế để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, năm 2012 giao 15 biên chế. Đối với các Phó Giám đốc và các phòng trực thuộc Trung tâm, giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Về trụ sở làm việc của Trung tâm: giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh bố trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

*Ngày 19 tháng 7 năm 2012*

**KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG  
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN  
(20/7/1962 - 20/7/2012)**

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2012).

Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng cảnh sát nhân dân Công an Thanh Hóa, tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Hoàng Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Trịnh Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm; trao Bằng khen Chính phủ cho một số cá nhân thuộc Công an tỉnh.

## **THÁNG 8**

*Từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 8 năm 2012*

### **DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH THANH HÓA NĂM 2012 (MT - 12)**

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2012, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2012 (MT-12).

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ

Công an; các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị Quân sự, Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn I, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu.

Tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Về phía Lào có Thiếu tướng Su-von-Luong-Bun-My, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cùng các đồng chí trong đoàn cán bộ cấp cao của Lào.

Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2012 được gắn liền với diễn tập Chỉ huy tham mưu một bên 2 cấp của Quân khu 4, do Bộ Quốc phòng chỉ đạo với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, hiệp đồng với lực lượng của Bộ Quốc phòng tác chiến trên hướng phòng thủ khu vực Bắc miền Trung. Thông qua diễn tập, làm chuyển biến hơn nữa về nhận thức và triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung



ương 8 (khóa IX) về *Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*, xác định rõ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, chức năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là sự phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng khi có tình huống xảy ra.

Nội dung diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn:

- + Giai đoạn 1: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương từ thời bình sang thời chiến;
- + Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ;
- + Giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ.

Thành phần tham gia diễn tập, ngoài lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, còn có lực lượng vũ trang Quân khu 4, một phần lực lượng của Bộ Quốc phòng.

Thời gian diễn tập: 3 ngày (từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 8 năm 2012)

*Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2012*

### **KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VÀ 35 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ƯỚC HỮU NGHỊ HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO**

Ngày 10 tháng 8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm và dự Tuần văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hòa Phăn tại tỉnh Hòa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 -

18/7/2012) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2012).

Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hòa Phấn diễn ra trong thời gian 7 ngày (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 năm 2012). Sự kiện diễn ra 3 ngày tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn và 4 ngày tại tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành và các nhân chứng lịch sử đã có nhiều đóng góp cho hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hòa Phấn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hòa Phấn.

Sáng ngày 13 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2012).

Dự Lễ mít tinh kỷ niệm, về phía tỉnh Hòa Phấn và tỉnh Xiêng Khoảng có các đồng chí: Khăm Hùng Hương Vông Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tỉnh trưởng tỉnh Hòa Phấn; Khăm Phiên Xin Nu Khăm, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; Tham tán Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Phấn và tỉnh Xiêng Khoảng.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Hoàng Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại

diện Bộ Ngoại giao, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các lực lượng vũ trang, đoàn viên, sinh viên trong tỉnh.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam và Lào đã có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Truyền thống tốt đẹp đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xôn Phôn vi Hân kế thừa, phát huy, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã trở thành nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của cách mạng ở mỗi nước. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là căn cứ địa trực tiếp của cách mạng Lào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tận tình giúp đỡ, bảo vệ, bảo đảm các yêu cầu cần thiết cho hoạt động của Chính phủ kháng chiến Lào, góp phần cùng nhân dân các bộ tộc Lào đánh đuổi các thế lực thù địch xâm lược. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hai tỉnh đã ký kết Hiệp định mậu dịch; Hiệp định phát triển kinh tế - văn hóa giữa hai tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa đã cử nhiều đoàn chuyên gia sang tỉnh Hủa Phăn giúp bạn nghiên cứu, hoạch định phương án phát triển kinh tế - văn hóa trong vùng giải phóng; giúp bạn phát triển nông nghiệp....

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sĩ chân thành cảm ơn tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung, các tỉnh kết nghĩa cũng như các tỉnh lân cận của Việt Nam, đặc biệt là đối với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhân dân Thanh Hóa anh em.

*Ngày 23 tháng 8 năm 2012*

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG  
VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP**

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2020*”.

Nghị quyết đã đánh giá: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2001 - 2010, tỉnh ta đã thu được nhiều kết quả: Nhiều mô hình hỗ trợ giáo dục nhà trường, mô hình giáo dục ngoài nhà trường và các mô hình khuyến học, khuyến tài được xây dựng và phát huy có hiệu quả. Các Trung tâm học cộng đồng được thành lập ở tất cả các xã, phường, thị trấn, từng bước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Nghị quyết xác định rõ một số nội dung:

*Quan điểm:* Xây dựng xã hội học tập vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển; vừa có tính chiến lược, vừa có tính cấp bách để góp phần “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”.

*Mục tiêu:* Đến năm 2015, tỉnh ta đạt mức thu nhập bình quân chung của cả nước và đến năm 2020 trở thành một trong những tỉnh tiên tiến, sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”.

*Chỉ tiêu cụ thể:*

1. Tỷ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên đạt 99,5%; trong đó, số người có độ tuổi từ 15 đến 35 đạt tỷ lệ 100%; đặc

biệt coi trọng xóa mù chữ vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và đồng bào sinh sống trên sông và ngư dân.

2. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đạt chuẩn và lựa chọn được hình thức học tập thường xuyên phù hợp để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chính trị, nghiệp vụ quản lý, pháp luật, kinh tế và xã hội, nhằm nâng cao trình độ, khả năng công tác.

3. 100% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước có trình độ tin học ứng dụng phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó 10% số cán bộ có trình độ công nghệ thông tin ở bậc cao.

4. 80% công nhân, lao động đạt trình độ trung học cơ sở; 95% được đào tạo nâng cao trình độ nghề, nâng bậc nghề, chuyển đổi công nghệ hoặc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

5. 70% số doanh nhân có trình độ từ trung cấp trở lên; trong đó, 50% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, 80% trở lên được bồi dưỡng cập nhật kiến thức thường xuyên.

6. Mỗi năm có khoảng 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trong đó, 100% được đào tạo nghề và có đủ các điều kiện làm việc ở nước sở tại.

7. Trên 85% lao động ở khu dân cư tham gia một hình thức học tập, trong đó phần lớn được học tập ở Trung tâm học tập cộng đồng để tiếp cận các chương trình học nghề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ thuật sản xuất, năng lực sản xuất kinh doanh, kinh tế thị trường và nâng cao chất lượng cuộc sống; 50% số người khuyết tật được học chữ, học nghề.

*Giải pháp thực hiện:*

1. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng xã hội học tập.

2. Tiếp tục củng cố, phát triển và đẩy mạnh xã hội hóa các mô hình học tập trong hệ thống giáo dục thường xuyên, gắn với hoàn thiện mạng lưới các trường học trong hệ thống giáo dục chính quy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học các cấp.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, chung tay xây dựng xã hội học tập.

*Ngày 29 tháng 8 năm 2012*

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN KIỂM ĐIỂM  
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4  
(KHÓA XI)**

Ngày 29 tháng 8 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” trong thời gian 6 ngày.

Nội dung kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nêu và Quy định về những điều đảng viên không được làm:

*Một là*, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

*Hai là*, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ;

*Ba là, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.*

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được Tổ công tác của Trung ương đánh giá đạt yêu cầu<sup>(1)</sup>.

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, ngày 14 tháng 9 năm 2012 để rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

## **THÁNG 9**

*Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2012*

### **ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2012 - 2017**

Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 9 năm 2012, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt

---

<sup>(1)</sup> Tính đến ngày 31 - 7 - 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được 121 văn bản góp ý kiến cho tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bao gồm: 8 bộ, ban, ngành Trung ương, 60 tổ chức đảng và sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 53 cá nhân.

động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những quan điểm trái với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đạt được kết quả đáng khích lệ, đã xóa hết hộ đói, hộ nghèo giảm còn 11,5%, số hộ khá tăng lên gần 40%; nhiều cựu chiến binh trở thành những chủ doanh nghiệp, chủ trang trại sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong tổ chức Hội có gần 50% cựu chiến binh là đảng viên và nhiều đồng chí đang giữ các trọng trách trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 43 đồng chí. Đại tá Nguyễn Đức Kiên được tin nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

## **THÁNG 10**

*Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 10 năm 2012*

### **ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2012 - 2017**

Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn



Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XVI. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh đã có sự phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo ra nét mới trong các hoạt động; uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn đối với thanh niên và xã hội ngày một nâng lên. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo lời Bác” được thực hiện sáng tạo và hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ; công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn được tập trung chỉ đạo mạnh mẽ bằng nhiều hình thức và giải pháp hiệu quả.... Hai phong trào lớn “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả trên 86.000 công trình, phần việc, làm lợi cho Nhà nước trên 155 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét như: Công trình làm đường giao thông liên thôn, bản thuộc 11 huyện miền núi; Dự án “Khôi phục, phát triển nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào dân tộc miền núi”; Chương trình phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng; hoạt động bảo vệ môi trường.... Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 55 đồng chí. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến làm Bí thư, 03 đồng chí Phó Bí thư, 17 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

## **THÁNG 11**

*Ngày 20 tháng 11 năm 2012*

### **BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI**

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về *Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới, giai đoạn 2012 - 2020*”.

Chỉ thị nhấn mạnh:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh về bình đẳng giới, trọng tâm là Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về *công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các

tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và vai trò của công tác bình đẳng giới.

2. Quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho phụ nữ ngày càng được nâng cao trình độ mọi mặt về học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình... tạo điều kiện để chị em tham gia nhiều hơn nữa vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, nhất là việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp. Tích cực vận động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, đoàn thể, gia đình và người dân tham gia vào hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ; quan tâm đến nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, như: phụ nữ nghèo nông thôn, phụ nữ cao tuổi, đơn thân, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em gái.

*Ngày 29 tháng 11 năm 2012*

**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XVII)**

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 như sau:

*Về kinh tế:* Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc

độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,3%, gấp gần 2 lần so với bình quân cả nước (khoảng 5,2%) và cao hơn các tỉnh Bắc Trung bộ. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1,685 triệu tấn, vượt mục tiêu kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp ước đạt 23.670 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 41.609 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch, tăng 28% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 40.725 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

*Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ:* Hoạt động khoa học, công nghệ được đẩy mạnh theo hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ vào sản xuất và đời sống; đã tổ chức thành công Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Tuần văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào). Tổ chức thành công giải Việt dã toàn tỉnh lần thứ 16 và nhiều giải thể thao quần chúng khác; Thể thao thành tích cao giành 320 huy chương (90 Huy chương Vàng) tại các giải đấu quốc gia, quốc tế; tại Giải Vô địch điền kinh trẻ toàn quốc năm 2012, xếp thứ nhất toàn đoàn; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn; đưa vào hoạt động 1 bệnh viện ngoài công lập; đã đào tạo nghề cho 62.200 lao động, tạo việc làm mới cho 59.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,07% so với cùng kỳ.

*Về quốc phòng - an ninh:* Đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; Công an tỉnh đã tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự nguy hiểm và tệ nạn xã hội....

*Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể:* Đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”.

*Công tác tổ chức cán bộ:* Đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các huyện, thị, thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và nhân sự chủ chốt một số đoàn thể và nhân sự các huyện, thị, thành phố.

*Công tác kiểm tra, giám sát:* Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy trình giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.

*Hoạt động của chính quyền:* Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và giám sát theo chuyên đề tại một số địa phương, đơn vị.

*Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:* Đã phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, hội viên về vốn, kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

*Về công tác đối ngoại:* Thực hiện “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa Thanh Hóa - Hòa Phấn năm 2012 với đoàn cấp cao tỉnh Hòa Phấn; hai tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2012), tổ chức Cuộc thi “*Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam*”; xuất bản sách “*Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hòa Phấn, 1930 - 2010*”; phối hợp nâng cấp cửa khẩu Tén Tằn - Xôm Văng thành cửa khẩu quốc gia.... Quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước khác: Tính đến tháng 9 năm 2012, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đón tiếp, làm việc với 06 đoàn cấp Đại sứ, Bộ trưởng đến từ các nước Pháp, Lào, Ireland, Hoa Kỳ,...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 như sau:

*Phương hướng, nhiệm vụ:* Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là những ngành, hàng mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở.

*Một số chỉ tiêu chủ yếu:* Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 3,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%; dịch vụ tăng 12,1%; Cơ cấu các ngành kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 19,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 45,3%; dịch vụ chiếm 35,2%; GDP bình quân đầu người đạt 1.180 USD; Sản lượng lương thực đạt 1,6 triệu tấn trở lên; Kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu USD; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 46.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 6.558 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 4.581 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 1.977 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,68%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về Y tế (chuẩn mới) là 15%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 18,7%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%; có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

## **THÁNG 12**

*Ngày 05 tháng 12 năm 2012*

### **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ THANH HÓA**

Ngày 05 tháng 12 năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc “*Thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng,*

*Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, trên cơ sở nguyên trạng và diện tích tự nhiên của 6 xã”.*

Nghị quyết chỉ rõ: Sau khi thành lập các phường nêu trên, thành phố Thanh Hóa có 14.677,04ha diện tích tự nhiên và 393.294 người; 37 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 20 phường: Hàm Rồng, Đông Thọ, Điện Biên, Tân Sơn, Đông Sơn, Ngọc Trạo, Tào Xuyên, Đông Cương, Đông Hải, Quảng Thành, Nam Ngạn, Trường Thi, Phú Sơn, Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, An Hoạch, Đông Hương, Quảng Hưng, Quảng Thắng và 17 xã: Hoằng Anh, Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Thiệu Vân, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Hưng, Đông Vinh, Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Cát.

*Ngày 25 tháng 12 năm 2012*

### **BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ AN NINH TRẬT TỰ**

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự”.*

Nghị quyết chỉ rõ:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tạo chuyển biến rõ nét trong tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hoạt động có tính chất “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình



yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; kiểm chế và giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, cháy, nổ.

3. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Một số giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng.